







### CIGARETTES DIVA

Thuốc tiêu hóa là Cigarettes Diva là một thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khó... không mang sự bình hoàn, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc khác, không thơm tho và dịu lạt.

Mỗi một gói thuốc này đều có để một cái bình chụp rất khéo và rất đẹp để, mà lại trong nhiều gói có để một cái giấy Bàn-Thương, Bon-Prime, từng từng hoặc một vài đồng hồ, hoặc một hộp khăn mouchoirs, hoặc một sợi giây lạng hay là một cây dù... Như ai dùng những giấy ấy, thì hãy đem tới hàng A. et E. Mazet môn bài số 10 đường Paul Blanchy, Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xuôi đến không được, thì gửi thư về miêng giấy mình đang cho ông sẽ gửi món đồ của mình đúng đó lập tức.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

### TÔI KHÔNG ĐOI BỤNG!

Ấy là câu thường thien ha hằng nghe nói trong các giờ ngồi bàn mà dùng vật thực dùng đồ đường khi-lực mình đã hao tổn trong cơn làm việc.

#### Trong lúc nóng nực

Nếu Chư-lớn muốn ăn uống lực bạc đường thì chớ khà dùng những rượu khai vị đơn ra giá dôi (apéritifs frelatés) và có nhiều khi tuy đắt tiền rất hủ hủ chờ kỳ trong một đôi khi tôn hai, đầu đầu cũng có bán (thứ rượu ấy, hề thường nóng nộ thì làm làm rượu ấy làm tiêu tan niềm địch (la manqueuse) trong bao tử rồi dần dần nó làm cho mình thực bất tri kỷ vị.

#### Vì sao vậy?

Trước một khốc đồng hồ khi ngồi bàn mà dùng cơm thì chẳng nên uống thứ rượu gì hết, cứ uống:

#### MỘT LŨ BÈ

RƯỢU

#### QUINA GENTIANE

Là thứ rượu của các thầy tu dùng San-Paolo (Espagne) đất, xứ ấy là xứ nóng nực, cũng như xứ Đông-dương ta đây Rượu này làm ông các thứ thảo mộc tinh ba rất có danh tên thuốc là

#### QUINQUINA và GENTIANE

Mà các thầy tu ấy dùng cố đường bột-hà mà đem đi dùng làm cái để uống, mỗi lại thành theo, đầu cho ai mà hay kén lựa cũng chẳng cần dùng.

#### Phải nại

một tiệm mình mua cái hiệu dán trên xe như sau:

#### Nhà MAZET

Đường Paul Blanchy, môn bài số 10, Saigon, ở ngoài thì coi, thiết quả như lời tôi với chúng sự.

Có bán trong các tiệm hàng-xén

### GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRES



### TIỆM KHẮC CON ĐÀU

Xin chú qui vì nào muốn coi kiểu các con đầu đũa biê-lê cho tôi mà lấy sách mẫu (Catalogue), tính giá thiệt rẻ hơn hết.

#### CODONNERIE. — CHAPELIERIE

Sur mesure et connoissance à la main, de toutes nuances pour Dames et Hommes

#### CYCLES RÉPARATION MÉCANIQUES

Tôi mới lập thêm một Tiệm đóng giày và bán nón theo kiểu Langsa tôi có cầm mande đủ các màu da, chứ qui vì muốn dùng xin coi viết cho tôi mà lấy mẫu đã.

#### NGUYỄN-CHÍ-HÒA.

42 Amiral-Dupré, et 87, Rue Catinat, Saigon.

### Lý-Tích-Hậu

TIỆM MAY

Ở đường Némésis 80—SAIGON

Chợ Bến-thành ngã xuống, ngang tiệm Cầm-đò, có bán đủ đồ nữ-công và hàng giê, như: Nút-áo, Kim, Chỉ và hàng Tàu, hàng Bắc, hàng Trung-kỳ, lụa Trà-kiểu, Đuôi, Đạp, Đá, nhiều Baril, lình Gô-đuôi, xuyên Bẻnre v. v.

Máy đồ kiểu quần áo Tây-Nam; tay thợ Bắc, thợ Huế rành nghề, thông thạo đáng kim mỗi chỉ, máy rất mau và rất rẻ; muốn đặt một đôi ngày cho có đồ, cũng có Kính mời qui coi qui hà, vì nghĩa đồng-bang, còn rảnh bước thưa nhân, ghé tiệm tôi xem thử.

Tôi lấy làm may mà đồng tiếp qui coi qui bà họ cõ.

HỒ-NGOC-HOAI.

### CÓ MỘT THỨ NÀY MÀ THÔI

(N' n' y a que lui)



Có một thứ rượu Rhum mena này hay trừ bệnh rét, nóng lạnh hay làm cho đi vị, lên lãn hay trừ bệnh gữa nhẹ và thiên thời. Rượu này rất đại danh, thiên hạ rất chuộng vì nó tốt hơn các thứ rượu Rhum khác.

Mọi qui cho kỹ khéo làm thứ quả này phải nại cho phải qui coi coi đến nhân trảng như hình kiểu dính một bên đây.

Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật

PHẢI DÙNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM TRIỆT NIỆM LÀ ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX. Các ông lương-y GUILLÉ. Tôi tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đường của quan lương-y GUILLÉ lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ-PHÉ, đau trong TI-VỊ, đau cơ TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MINH, RẾT VỎ DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HO DẠI, BỊNH CỤM, GHÈ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có TRÙNG LẠI TRONG BỤNG. Ấy là một thứ THUỐC XỎ rất tiền và rất hiệu nghiệm cho các HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống nó hay lắm. Bất kì thuốc trị đàm nào mà không có dấu hỷ tên PAUL GAGE thì chớ dùng. LẠI CÓ MỘT THỨ THUỐC HOÀN XỎ nữa cũng rất trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux của quan lương-y Guillé. Bệnh nào trở thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, một hạng học-phệ-y sanh, đường GREENELLE ST GERMAIN môn bài số 8, ở tại phố thành PARIS, và TRONG CÁC ĐƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN

KHOAN CHẤT THUY (Nước sôi làm thuốc) VICHY ÉTAT PHÁP-QUỐC-TUYÊN VICHY CÉLESTINS. Có bán nguyên ở: Trại binh cầu Lỗ, kinh sư Quảng, phố Phong-nô nữa ở: Trại binh cầu Lỗ, kinh sư Quảng, phố Phong-nô nữa ở. VICHY GRANDE-GRILLE VICHY HOPITAL Trại binh thương II, trường thuy. Đây coi chúng đồ ghi máy, khi mua phải coi cho đúng thứ nước nào mình cần dùng. VICHY-ÉTAT ĐIỀU TÈ SEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối tự nhiên. Có hộp và có 74. PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoặc thì để tiêu hóa. COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình đẹp nước mắt (vết-chi-chất).

Logo for BERTHET, CHARRIERE & CO with text 'SAIGON' and 'Hàng BERTHET, CHARRIERE và CONG-TY ở đường Kinh-lực, số 68, SAIGON. Vì ai nào mà có dính hiệu này thì là một thứ vải thượng hạng và đẹp.

THƯƠNG HẠNG WHISKY. hiệu này CHÁNH RA RƯỢU VUA trong các thứ WHISKY. Uống nó vào đã dặng BỒ DƯỞNG mà lại VUI VÈ.

RƯỢU COGNAC HENNESSY là một thứ rượu TỐT THƯƠNG HẠNG. Ấy là rượu vua trong các thứ rượu Cognac. Các hiệu rượu khác biệt sao bì kịp. Bực thường lưu các quan các nhà thơ hương đều ưa COGNAC hiệu này mà uống chớ chẳng hề chịu thứ khác.

Le Directeur Général: F.-H. SCHNEIDER. Vu pour légalisation de la signature. Saigon - imp. F.-H. SCHNEIDER. Le Maire de la Ville de Saigon.